



ประกาศ 24.3.2020

ร้านอาหารจะปิดให้บริการแก่ลูกค้า แต่ยังสามารถสั่งซื้ออาหารและไปรับอาหารได้

ขณะนี้ในประเทศฟินแลนด์กำลังอยู่ในสภาวะฉุกเฉินเนื่องจากไวรัสโคโรนา ดังนั้นจึงให้ดำเนินการระงับบริการแก่ลูกค้าในร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา รัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐสภาในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 24.3.2020 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการพิจารณาทันที การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องประชาชน และ สร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม โดยความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31.5.2020

ทั้งนี้ อนุญาตให้ขายอาหารเพื่อให้ลูกค้ารับไปนอกร้านได้ ลูกค้าหรือพนักงานส่งอาหารสามารถรับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วจากร้านค้าที่ปรุงอาหาร หรือทางร้านอาหารสามารถดำเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้เองโดยตรง

การปิดบริการ จะไม่ครอบคลุมถึงร้านอาหารที่ไม่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป เช่น ร้านอาหารสำหรับพนักงาน หรือ โรงอาหารสำหรับสถานศึกษา

กระทรวงแรงงานและเศรษฐกิจ จะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนให้รับทราบเกี่ยวกับการปิดบริการร้านอาหาร โดยเร็วที่สุด

ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการควรติดต่อธนาคารของตนเอง หรือบริษัทเงินทุนต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือด้านปัญหาเกี่ยวกับเงินทุน ธนาคารต่าง ๆ เริ่มจะแจ้งถึงความพร้อมในการลดเว้นการผ่อนชำระเงินกู้ หรือการผ่อนผันระยะเวลาในการชำระหนี้ที่เกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉินของไวรัสโคโรนาแล้ว รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือแก่ธนาคารด้านความสามารถในการให้เงินทุนแก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ

ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอความช่วยเหลือจาก Business Finland ซึ่งได้เปิดบริการเงินทุนสองบริการใหม่เพิ่มเติม ในวันที่ 19.3.2020 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา บริการกองทุนนี้มีไว้สำหรับ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง และ บริษัท midcap ในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งประสบปัญหาทางธุรกิจจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา

กลุ่มเป้าหมายของบริการกองทุน คือ ธุรกิจท่องเที่ยว และ บริการเสริมของการท่องเที่ยว และรวมถึงธุรกิจด้านสร้างสรรค์ และการแสดงด้วย รวมทั้งธุรกิจทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบหรือกำลังจะได้รับผลกระทบจากความคล่องตัวของผู้รับเหมาย่อย กองทุนนี้มีไว้สำหรับการดำเนินการตรวจสอบ และพัฒนาเพื่อการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการในภาวะฉุกเฉินนี้

และศูนย์ ELY ก็ได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการของศูนย์ ELY ได้มุ่งเป้าหมายเฉพาะในการสนับสนุนอนุมัติเงินช่วยเหลือ เพื่อการควบคุมและป้องกันผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโคโรนา แก่ผู้ประกอบการด้านบริการขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง

บริการความช่วยเหลือและให้คำแนะน าทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ จะให้คำแนะน าแก่ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินและการช าระหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการทั่วประเทศคือ 02950 24880
(ทุกวันธรรมดา เวลา 9.00–16.00)

รายละเอียดเกี่ยวกับความช วยเหลือผู้ประกอบการจาก Business Finland

รายละเอียดเกี่ยวกับความช วยเหลือแก่ ผู้ประกอบการจากศูนย์ ELY

บริการความช วยเหลือและให้คำแนะน าทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ

ค ำถาม และ ค ำตอบ เกี่ยวกับเงินกองทุนช วยเหลือผู้ประกอบการ

ค ำถาม และ ค ำตอบ เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา และ ชีวิตการท างาน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ที่ปรึกษาารัฐบาล Liisa Huhtala, TEM, โทร. 029 504 7062

ผู้อำนวยการแผนก Antti Neimala, TEM, โทร. 029 504 7039

[ข้อเสนอของรัฐบาลต่อรัฐสภา เรื่องการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว ในกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบการด้านที่พัก
และการประกอบการร้านอาหาร](#)